



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิบบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี เป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีอื่น มาประกาศเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ มาประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีตามประกาศนี้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
๒. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๓. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
๔. ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ สำหรับผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีนี้แล้วจะถูกยกเลิกบัญชีเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเพชรรัตน์ นิมพันธ์)

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

**กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล**

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ลำดับ ที่บัญชี เดิม	ตามประกาศคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด	ตำแหน่ง เลขที่	สถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โรงเรียน/อำเภอ/สังกัด
๑	นางสาวพรทิพย์ โพนเงิน	๒๐	ตามประกาศคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑	๖๙๑๐	โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วชิรณัฐวิทยา) อำเภอเมืองนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑
๒	นายปรมินทร์ นานั่ง	๒๑	ตามประกาศคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑	๒๘๔๔	โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

